



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที 25-30 เมษายน 2555

"การเมือง" เร่ขายข้าวรัฐ

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการแสข่าวในวงการค้าข้าวว่ามีนักการเมืองในรัฐบาลมาเสนอขายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ที่ได้จากโครงการรับจำนำนาปีฤดูกาล 2554/55 ให้กับผู้ประกอบการโรงสีและผู้ซื้อในประเทศ โดยเสนอขายในราคาระดับโลกกรัม (กก.) ละ 16.20 บาท ต่ำกว่าราคาข้าวในตลาดที่จำหน่าย กก.ละ 16.80 บาท และต่ำกว่าราคาต้นทุนรับจำนำที่ กก.ละ 23 บาท หากการซื้อขายเกิดขึ้นจริง จะทำให้รัฐบาลขาดทุนอย่างมาก

ทั้งนี้ ผู้ที่เสนอขายข้าวยังไม่ระบุปริมาณที่จะขายให้กับผู้ประกอบการ แต่มีรายงานว่า รัฐบาลมีสต็อกเป็นข้าวที่ได้จากโครงการรับจำนำนาปีมากถึง 4.5 ล้านตันข้าวสาร

อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่า การนำข้าวในสต็อกมาเร่ขายแบบลับๆ อาจมีการจ่ายใต้โต๊ะให้กับนักการเมือง ขณะที่รัฐบาลกลับอ้างวิธีการขายข้าวแบบไม่เปิดเผยข้อมูล จะช่วยทำให้ราคาข้าวไม่ตกต่ำ ซึ่งราคาตลาดในปัจจุบันยังต่ำกว่าราคาปรับจำนำที่รัฐบาลกำหนดไว้มาก โดยข้าวเปลือกเจ้าอยู่ที่ตันละ 1-1.10 หมื่นบาท แต่ราคาปรับจำนำอยู่ที่ตันละ 1.5 หมื่นบาท

นอกจากนี้ มีการแสข่าวในวงการค้าข้าวว่า บริษัท สยามอินดิโก้ ผู้ชนะการประมูลส่งมอบข้าวให้รัฐบาลอินโดนีเซียจำนวน 3 แสนตัน สมัยที่นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็น รมว.พาณิชย์ ได้ถูกรัฐบาลอินโดนีเซียปฏิเสธการรับมอบข้าวล็อตล่าสุดจำนวน 7 หมื่นตัน โดยให้เหตุผลว่าเป็นข้าวคุณภาพต่ำกว่าที่ตกลงกันไว้ ทำให้สยามอินดิโก้ต้องนำข้าวล็อตดังกล่าวไปขายให้ในตลาดแอฟริกาแทน และต้องหาซื้อข้าวใหม่มาส่งให้รัฐบาลอินโดนีเซียแทน

อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่รัฐบาลอินโดนีเซียปฏิเสธรับมอบข้าวของสยามอินดิโก้ ทำให้เสียชื่อประเทศไทย เนื่องจากสยามอินดิโก้ได้มีการซื้อข้าวจากสต็อกรัฐบาลในราคาต่ำมาก กก.ละ 11-12 บาท ทั้งที่ราคาตลาดขณะนั้นอยู่ที่ กก.ละ 15 บาท ซึ่งคาดว่าจะเป็ข้าวเก่าเอามาปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนให้ได้ส่วนต่างกำไรมากขึ้น

ที่มา ไทยโพสต์

ลือสะพัดสยามอินดิโก้ส่งมอบข้าวสารอินโดล่าช้าเกือบแสนตันต้นเหตุราคาข้าวในประเทศร่วง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผ่านมา 3 เดือนภายหลังจากบริษัท สยามอินดิโก้ จำกัด ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ส่งมอบข้าวสารให้กับรัฐบาลอินโดนีเซีย ปริมาณ 300,000 ตันตั้งแต่การเปิดซองในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 หรือในสมัยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และอดีตรมว.พาณิชย์ แต่ทางบริษัทมีกำลังการผลิตที่สามารถปรับปรุงส่งมอบได้เพียง 50,000 ตันต่อเดือนจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดที่จะต้องส่งมอบให้ครบภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2555 แม้ว่าจะไปว่าจ้างต่อให้บริษัทอื่นๆ รับผิดชอบปรับปรุงให้ส่งแทนในชื่อตัวเอง ยอดส่งออกที่ปรากฏในชื่อตัวเอง 200,000 ตันแล้วก็ตาม

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยว่า ขณะนี้ในวงการค้าข้าวทั้งโรงสีและผู้ส่งออกหลายรายได้รับการติดต่อจากคนของบริษัท สยามอินดิโก้ จำกัด เพื่อนำข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาลมาขายให้ในราคา 14,000-15,000 บาท ต่ำกว่าท้องตลาด

โดยคาดว่าจะเหลือข้าวที่ยังไม่ได้ส่งมอบอีกราว 60,000-80,000 ตัน ทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียบอกเลิกสัญญาเพื่อไปซื้อข้าวจากเวียดนามแทน เพราะราคาข้าวไทยในขณะที่ทำสัญญาราคาสูงถึงตันละ 559 เหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับราคาข้าวเวียดนามในปัจจุบันซึ่งซื้อขายอยู่เพียงตันละ 450-460 เหรียญสหรัฐต่อตันเท่านั้น นอกจากนี้ค้างส่งมอบแล้วยังมีข้าวที่อยู่บนเรือระหว่างส่งมอบอีก 1-2 ล้อ ซึ่งคาดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียจะตีกลับ เพราะไม่ได้ตามคุณภาพที่ตกลงกันไว้

"ที่ผ่านมาหลายฝ่ายต่างตั้งถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการปล่อยให้บริษัทดังกล่าวประมูลไปแบบ เงียบ ๆ ลับ ๆ แต่รัฐบาลอ้างว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเป็นคนเสนอซื้อเองแท้จริงแล้วรัฐบาลไทยเป็นคนยื่นเรื่องไปว่าทาง บริษัทดังกล่าวจะเป็นคนส่งมอบสินค้าให้ สุดท้ายก็อนุมัติไป พอส่งมอบไม่ทันจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท ดังกล่าวหรือไม่ ประเด็นนี้ทุกฝ่ายก็ทราบ โดยเฉพาะพรรคในอดีตที่เป็นผู้ริเริ่มการซื้อขายแบบนี้ จึงได้แต่น้ำท่วมปาก ไม่กล้าออกมาไว้วาง เพราะกลัวมันจะย้อนศรกลับไปหาตัวเอง"แหล่งข่าวกล่าว

แต่ผลเสียที่เกิดขึ้นในระบบขณะนี้คือกลไกตลาดถูกทำลาย เพราะมือข้างขวาของรัฐบาลพยายามดึงข้าวเข้าไป ด้วยวิธีการรับจํานําราคาสูงและรับทุกเม็ด ราคาข้าวก็ไม่ขยับขึ้น เพราะมือซ้ายของรัฐบาลก็ทยอยปล่อยข้าวปลายนข้าวออกมาไม่ขาดสาย ราคาข้าวเปลือกจึงทรงอยู่ที่ 11,000-12,000 บาทต่อตันต่ำกว่าราคาจํานําค่าที่ 15,000 บาทต่อตันหรือต่ำกว่าตันละ 3,000-4,000 บาทคิดเป็น 20%จากปกติที่ควรห่างกันไม่เกิน 10%

นอกจากบริหารจัดการสต็อกข้าวที่มีมากกว่า 5 ล้านตันไม่โปร่งใสแล้ว รัฐบาลยังไม่ยอมยกเลิกหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการส่งปลายข้าวเข้าโกดังกลาง แม้ว่าจะมีหลายคนคัดค้าน ว่าการบังคับรับปลายข้าวจะไม่ช่วยให้ราคาข้าวตันในตลาดขยับสูงขึ้นตามเจตนาของรัฐบาล แต่ในทางกลับกันจะทำให้ราคาปลายข้าวที่เป็นวัตถุดิบต้นทางของอาหารสัตว์ แป้ง เส้นก๋วยเตี๋ยวปรับสูงขึ้น เพราะเดิมรัฐบาลไม่เคยรับปลายข้าวเลย ทำให้โรงสีต้องวิ่งวุ่นไปไล่ซื้อในตลาดแข่งกับโครงการจํานํา เพื่อนำมาสีส่งมอบในสัดส่วนที่รัฐบาลกำหนด ดังนั้น ขณะนี้ปลายข้าวขาดแคลนทำให้ราคาปลายข้าวปรับสูงขึ้นถึงตันละ 16,000 บาท สูงกว่าราคาข้าวสารเจ้าที่ซื้อขายกันตันละ 15,800 บาท จากปกติราคาปลายข้าวต้องต่ำกว่าข้าวสารเจ้า

"ปลายข้าวตั้งตัว ทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้นำปลายข้าวของรัฐบาลออกมาประมูลขายลดแรก 38,000 ตัน แต่ผลการประมูลจากวงการค้าข้าวทราบกันว่า มีบุคคลคนหนึ่งชนะการประมูลไปในราคา กก.ละ 14 บาท และนำปลายข้าวไปขายต่อให้กับโรงสี กก.ละ 15 บาท เพื่อเอากลับมาส่งมอบเข้าโครงการรับจํานําตามเกณฑ์ของรัฐบาล"แหล่งข่าวกล่าว

ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า ราคาข้าวในประเทศที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำสวนทางกลับราคาส่งออกของไทยที่ขยับสูงขึ้นมากนั้น เพราะมีการนำข้าวเก่าออกมาขาย และซื้อข้าวเปลือกใหม่กลับไปผลิตข้าวหนึ่ง ซึ่งเป็นข้าวชนิดเดียวที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาในช่วงนี้ ราคาจึงปรับขึ้นไปถึง 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือคิดเป็น ราคาซื้อขายราว 17,000 บาทต่อตัน เพราะอินเดียส่งมอบข้าวไม่ทันทำให้ลูกค้าแถบประเทศในจีเรียจะต้องมาเร่งซื้อข้าวไทยเข้าไป ก่อนที่รัฐบาลจะขึ้นภาษีนำเข้าข้าวอีก 20%ในเกือบมิถุนายนนี้ จึงช่วยกระตุ้นยอดส่งออกในช่วงนี้ได้อีก 200,000-300,000 ตัน หลังจากเดือนเมษายนสิ้นสุดไปแล้วยอดส่งออกก็จะลดลงอีกครั้ง จึงคาดว่าปีนี้ภาพรวมการส่งออกคงทำได้เพียง 6.5 ล้านตันเท่านั้น และมูลค่าการส่งออกก็ยังคงลดลงถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพอใจที่ได้ราคาต่อตันสูงขึ้นแต่ มันก็ไม่คุ้มเท่ากับที่เราเสียไปเกือบ 50% มูลค่ากว่า 25,000 ล้านบาท

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

เสียว! ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวหลังสหรัฐฯ ลดเป้า

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า กระทรวงเกษตรฯ ของสหรัฐฯ ได้ปรับประมาณการส่งออกข้าวไทยปี 55 ลงต่ำสุดในรอบ 10 ปี โดยคาดว่าปีนี้จะส่งออกได้ 6.5-7 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ไทยเสียแชมป์การส่งออกข้าวให้กับอินเดีย เพราะคาดว่าอินเดียจะส่งออกข้าวปีนี้ได้ถึง 7 ล้านตัน โดยรัฐบาลอินเดียจะไม่ชะลอการส่งออก เพราะปีนี้ผลผลิตข้าวออกมาดี และมีสต็อกกว่า 30 ล้านตัน จึงต้องเร่งโล่สต็อกเก่าออกให้หมด

ทั้งนี้ การปรับประมาณการณ์ใหม่ของสหรัฐฯ สอดคล้องกับที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออกข้าวของภาคเอกชนไทยจะได้ประมาณ 6.5 ล้านตัน ยังไม่รวมกับการส่งออกแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) เพราะเป็นผลจากโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาลในราคาสูงมาก ทำให้ผู้ส่งออกต้องขายในราคาสูงมาก และในบางตลาดไม่สามารถแข่งขันกับข้าวราคาต่ำกว่าของอินเดีย และเวียดนามได้ส่งผลให้ผู้นำเข้าหันไปนำเข้าจากทั้ง 2 ประเทศ

แทน และกลายเป็นวิกฤติของการส่งออกข้าวไทย ที่ปริมาณในแต่ละเดือนลดลงมากกว่าครึ่งของการส่งออกปกติ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าปีนี้จะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน มูลค่า 6,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ที่มา ข้าวไทยรัฐออนไลน์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-26 เม.ย. 2555 มีจำนวน 575,578 ตัน มูลค่า 249.336 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 26 เม.ย. 2555 มีจำนวนรวม 1.662 ล้านตัน มูลค่า 778.664 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 34% และมูลค่าลดลง 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 2.509 ล้านตัน มูลค่า 1.191 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานว่า ในขณะนี้ ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวในปีที่แล้วประมาณ 4.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 24% โดยในเดือน มี.ค. เพียงเดือนเดียวผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวได้ถึง 1.83 ล้านตัน ซึ่งนับว่าสูงเป็นประวัติการณ์ของเวียดนามที่เดือนเดียวสามารถขายข้าวได้มากขนาดนี้ โดยผู้ซื้อประกอบด้วยประเทศในแถบแอฟริกา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

มีรายงานว่าเวียดนามได้ยกเลิกประกาศราคาส่งออกขั้นต่ำ (Minimum Rice Export Price) ของข้าว 25% ที่ 425 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน FOB และ ข้าว 5% ที่ 450 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน FOB (ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาสำหรับข้าวบรรจุถุง 50 ก.ก.) โดยได้ประกาศราคาส่งออกขั้นต่ำของข้าว 35% ที่ 390 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน FOB แทน

ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามนั้น หลังจากที่สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว สมาคมอาหารได้เรียกร้องให้ผู้ส่งออกเสนอราคาขายข้าวสูงขึ้น โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 430-440 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน FOB เพิ่มขึ้นจาก 425-455 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 400-410 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน FOB เพิ่มขึ้นจาก 370-380 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ทั้งนี้เกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ไกลที่จะเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว โดยคาดว่าจะมีพื้นที่เก็บเกี่ยวในฤดูนี้ประมาณ 10 ล้านไร่ และการเก็บเกี่ยวรอบต่อไปจะเริ่มขึ้นในเดือน ก.ค.

หนังสือพิมพ์ Saigon Times รายงานว่า การก่อสร้างคลังสินค้าสำหรับเก็บสต็อกข้าว 4 ล้านตันในเวียดนามเกิดความล่าช้า โดยแม้ปัจจุบันบริษัท Vinafood 1 จัดสร้างคลังสินค้าแล้วเสร็จ 2.1 แสนตัน หรือ 80% ของขนาดความจุที่บริษัทฯ ได้รับมอบหมาย และบริษัท Vinafood 2 สร้างคลังสินค้าแล้วเสร็จ 7.11 แสนตัน หรือ 75% ของขนาดความจุที่บริษัทฯ ได้รับมอบหมาย แต่คลังสินค้าท้องถิ่นที่มอบหมายให้แต่ละจังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ดำเนินการยังมีความคืบหน้าน้อยมาก โดยมี 8 จังหวัด จาก 11 จังหวัด ที่ยังไม่ได้ผู้รับเหมา ขณะที่อีก 3 จังหวัดที่ได้ผู้รับเหมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถเริ่มก่อสร้างได้ เนื่องจากมีปัญหาการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาขาดแหล่งเงินทุน จึงคาดว่า การก่อสร้างคลังสินค้าดังกล่าวไม่น่าจะดำเนินการเสร็จทันตามแผน

หนังสือพิมพ์เวียดนามนิวส์ รายงานว่า เวียดนามจะสมทบข้าว 14,000 ตัน ให้แก่กองทุนสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียน+3 (ASEAN+3 Emergency Rice Reserve; APTERR) เพื่อให้ภูมิภาคนี้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วหากปริมาณและการผลิตข้าวถูกกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นการรักษาราคาข้าวให้มีเสถียรภาพ

การตัดสินใจเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากรองนายกรัฐมนตรี วุ วัน นินห์ (Deputy Prime Minister Vu Van Ninh) เห็นชอบเรื่องการเข้าร่วมในข้อตกลงเอพีทีอีอาร์อาร์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเป็นข้อตกลงตั้งกองทุนสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามทั้งหมด 787,000 ตัน โดยจะสมทบจากไทย 15,000 ตัน พม่าและเวียดนาม ประเทศละ

14,000 ตัน อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประเทศละ 12,000 ตัน มาเลเซีย 6,000 ตัน สิงคโปร์ 5,000 ตัน บรูไน ลาว และกัมพูชา ประเทศละ 3,000 ตัน จีน 300,000 ตัน ญี่ปุ่น 250,000 ตัน และเกาหลีใต้ 150,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตรของอินเดีย คาดหมายว่าภายในปี 2016/17 อินเดียจะมีผลผลิตธัญพืชถึง 270 ล้านตัน จากที่ปัจจุบันคาดว่าผลผลิตธัญพืชในปีการผลิต 2011/12 จะมีปริมาณมากถึง 252.56 ล้านตัน

ขณะที่ทางการรายงานว่า ในปีนี้ฤดูมรสุมจะอยู่ในภาวะปกติ ซึ่งจะช่วยให้ภาคการเกษตรมีการเติบโตตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ 3.5% ทั้งนี้การเพาะปลูกข้าวของอินเดียจะเป็นนาข้าวประมาณ 60% หากปีใดฤดูมรสุมอยู่ในภาวะปกติก็จะทำให้ในปีนั้นๆได้ผลผลิตดี

ที่มา Riceonline.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp.) รายงานว่า ในการประมูลซื้อข้าวเมื่อวันที่ 18 เม.ย. ที่ผ่านมา ได้ตกลงซื้อข้าว (non-glutinous rice) จำนวน 28,919 ตัน จากผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย โดยราคาสูงสุดอยู่ที่ 559.92 เหรียญสหรัฐต่อตัน และต่ำสุดที่ 402 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ในจำนวนนี้เป็นข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจำนวน 14,000 ตัน (ราคา 559.92 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ซึ่งเสนอโดยบริษัท Hyolim Limited ส่วนข้าวที่เหลือไม่ได้ระบุแหล่งที่มา

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้ตกลงซื้อข้าวขาวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจำนวน 150,000 ตัน ในการประมูลเมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยคาดว่า ราคาอยู่ในช่วง 639-648 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ในครั้งนี้ คณะกรรมการธัญพืชยังได้เปิดประมูลซื้อข้าวบาสมาดจากอินเดียและปากีสถานจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตันด้วย แต่ได้ยกเลิกไป และได้ประกาศประมูลซื้อครั้งใหม่ในวันที่ 7 พ.ค. ศกนี้ จำนวน 7,000 ตัน

ที่มา The Iraqi Grain Board

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) เปิดเผยว่า เกษตรกรสหรัฐ วางแผนเพิ่มพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกข้าวเมล็ดสั้นที่ใช้ในอาหารญี่ปุ่นในปีนี้ ท่ามกลางความวิตกในญี่ปุ่น เกี่ยวกับอุปทานภายในประเทศหลังเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ รวมทั้งวิกฤตนิวเคลียร์ในปีที่แล้ว

กระทรวงเกษตรคาดการณ์ว่า เกษตรกรสหรัฐ จะปลูกข้าวเมล็ดสั้นดังกล่าวจำนวน 128,979 ไร่ นับจนถึงวันที่ 31 มี.ค. เพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

การเพิ่มขึ้นดังกล่าวบ่งชี้ว่า เกษตรกรสหรัฐมีวัตถุประสงค์ในการสนองตอบต่อการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้ค้าข้าวญี่ปุ่น ในการแสวงหาข้าว ท่ามกลางการปรับตัวขึ้นของราคาในญี่ปุ่น หลังเหตุภัยพิบัติในเดือนมี.ค.2554 ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และทำให้พื้นที่เกษตรมีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังบ่งชี้ว่าเกษตรกรสหรัฐ อาจจะยังคงเพิ่มการผลิตข้าวเมล็ดสั้นต่อไป ขณะที่คาดว่าญี่ปุ่น จะเข้าร่วมในการเจรจาพหุภาคีที่นำโดยสหรัฐว่าด้วยข้อตกลงการค้าเสรีของกลุ่มหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก (TPP)

คาดว่า การส่งออกข้าวของสหรัฐ ไปยังญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้น หากญี่ปุ่นเข้าร่วม TPP และลดภาษีนำเข้าข้าวที่ 778% ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความวิตกภายในประเทศเกี่ยวกับผลกระทบต่อกลุ่มผู้เพาะปลูกข้าวภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐ ส่วนใหญ่มีการปลูกข้าวเมล็ดสั้นในแคลิฟอร์เนียและคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 10% ของพื้นที่เพาะปลูกในรัฐดังกล่าว

สำหรับการผลิตข้าวทั้งหมดของสหรัฐในปี 2553 แยกเป็นข้าวเมล็ดยาว 8.31 ล้านตัน และข้าวเมล็ดกลาง 2.59 ล้านตัน ส่วนข้าวเมล็ดสั้น ซึ่งเป็นข้าวที่เพาะปลูกยากกว่า มีจำนวนเพียง 120,000 ตันเท่านั้น หากมีการเพาะปลูกข้าวเมล็ดสั้นตามแผนจริง คาดว่าการผลิตข้าวดังกล่าว จะเพิ่มมาอยู่ที่ราว 140,000 ตันในปีนี้

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

